

ข้อสังเกต
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ)
ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” จำนวน ๑ วาระ เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

๑. การปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะพัฒนาระบบการศึกษาแล้ว จำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครูและอาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำโครงการหรือหาแนวทางพัฒนาบุคลากรในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์

๒. ควรมีการพิจารณาและให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องความเท่าเทียมกันของคุณภาพการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียน ทั้งในโรงเรียนเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นอกจากนี้ควรจะต้องมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักแก้ไขปัญหาเป็น มีไหวพริบปฏิภาณ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมาย และทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

นายกษิต ภิรมย์

การพัฒนาครู เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ควรมีการพัฒนาครู เพื่อให้ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ให้มีความเป็นประชาธิปไตย สนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ซึ่งจะเกิดการกระตุ้นให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมาย นอกจากนี้ควรหาแนวทางกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพครูให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จของการปฏิรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอำพล จินดาวัฒนะ

การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระบบ อาจไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของการปฏิรูป จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้นอกระบบของประชาชนเพื่อการศึกษา (All for Education) ควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชนอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาแนวทางในการสนับสนุนปัจจัยในการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้อย่างสะดวกได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นการพัฒนาในทุกมิติ และทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมพงษ์ สระกวี

๑. ควรมีการนำตัวอย่างการพัฒนาทางการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบทวีปยุโรป หรือประเทศจีน เป็นต้น มาเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณาผลดี ผลเสียของการดำเนินการด้านการศึกษารอบด้าน และจะทำให้การวางแผนทางยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกแนวทาง รวมทั้งทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์

๒. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรผลักดันและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการศึกษาที่มีอยู่ในระบบ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งหมด ซึ่งหากพิจารณาเพียงแต่การศึกษาในระบบแล้ว อาจทำให้การปฏิรูปไม่สามารถพัฒนาเยาวชนและประชาชนได้ครบถ้วนในทุกมิติ ดังนั้น จึงควรเร่งรัดผลักดันการศึกษาดูตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนในทุกมิติ

นายศุภจิต นาครทรรพ

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนโดยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ดี สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต

๑. คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งผลักดันให้มีการดำเนินการออกพระราชบัญญัติการศึกษาดูตลอดชีวิต และแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเร็ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปด้านการศึกษาบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการปฏิรูปให้มีความชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างไร และจะแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาเท่าใด

๓. การปฏิรูปการศึกษาในบางเรื่อง เช่น การปฏิรูปคุณภาพของอาจารย์ ครู และนักเรียน หรือหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น อาจจะไม่จำเป็นต้องรอให้มีการออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีการเสนอแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต่อไปได้

พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย

คณะกรรมการ ควรมีการพิจารณานำเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพมาบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาดูตลอดชีวิตด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกิดความครอบคลุมในทุกมิติ เพราะวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา นอกจากส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้กลายเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีแล้ว ยังต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องถิ่น พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม

นายปรีชา บุตรศรี

๑. ไม่ควรมีการกำหนดให้กำนันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งต้องมีความเข้าใจในพื้นที่ เข้าใจคน และเข้าใจงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งที่ยาวนาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่

๒. ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ รวมทั้ง มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเป็นการคัดกรองให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ พ้นจากตำแหน่ง

นายศานิตย์ นาคสุขศรี

๑. การให้ผู้ดำรงตำแหน่งกำนันมาจากการเลือกโดยตรงของราษฎร หรือการกำหนดให้กำนัน มาจากการคัดเลือกโดยผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้น ๆ แต่ละวิธีการย่อมมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน เช่น ทำให้ ผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกำนันไม่มีความยึดโยงกับราษฎรในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างผู้ใหญ่บ้าน กับกำนัน และการไม่ได้รับการยอมรับจากราษฎรอย่างแท้จริง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย สามารถดำเนินการให้มีการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมได้โดยใช้กลไกที่มีอยู่

๒. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันจนครบกำหนดเวลาเกษียณอายุราชการ เนื่องจากผู้นำที่ดีจะต้องสร้างคุณดีและสั่งสมบารมี เพื่อให้ราษฎรเกิดความศรัทธาและให้การยอมรับ นอกจากนี้จะส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งมีกำลังใจ ทุ่มเทพปฏิบัติหน้าที่ และดูแลราษฎรอย่างเต็มกำลังความสามารถ สอดคล้องกับหลักปรัชญาที่กำหนดไว้ โดยไม่มุ่งหาเสียงเหมือนนักการเมืองที่ใช้หลักประชานิยม และไม่เป็นการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น รวมทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งอีกด้วย

๓. ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ลดระยะเวลา ในการดำเนินการประเมินผล โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุกสามปีเป็นระยะเวลา ที่สั้นเกินไป อาจกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งได้

๔. การกำหนดบทเฉพาะกาลตามร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยกำหนดให้กำนันซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ใหญ่บ้านซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีอายุครบหกสิบปี เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุอื่น แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และอาจทำให้เกิดความสับสนในการนำไปปฏิบัติ

นายสุรินทร์ จิรวินิชย์

๑. ประเด็นการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน ซึ่งให้กำนันมาจากการเลือกโดยตรงของราษฎร โดยให้ราษฎร เลือกจากผู้ใหญ่บ้านในตำบลนั้นที่ได้ลงสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ควรมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

เช่น เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยเป็นระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะส่งผลให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และเข้าใจปัญหาของราษฎรในพื้นที่อย่างแท้จริง

๒. ควรมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นกำนันให้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ เนื่องจากการกำหนดให้มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ เป็นช่วงอายุที่น้อยเกินไป อาจทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งขาดประสบการณ์ในการทำงาน

นายกษิต ภิรมย์

๑. ควรดำเนินการปฏิรูปเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลที่มาจากทางเลือกตามกฎหมาย ลักษณะปกครองท้องที่ โดยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทุกตำแหน่งต้องมาจากการเลือกตั้ง ได้แก่ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ตำแหน่งนายอำเภอ ตำแหน่งกำนัน และตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะเป็นการกระจายอำนาจให้กับประชาชนอย่างสมบูรณ์ และส่งผลให้เกิดสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

๒. ควรกำหนดให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ แก่สาธารณชน เพื่อเป็นการตรวจสอบนักการเมืองในระดับท้องถิ่นให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์

คณะกรรมการการควรดำเนินการแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยหลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลในเชิงลบ เช่น แนวโน้มของการผูกขาดการดำรงตำแหน่ง เกิดการสั่งสมอิทธิพลในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เป็นต้น เนื่องจากหากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบแล้ว ข้อมูลต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในราชกิจจานุเบกษา และถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ

นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

๑. การกำหนดให้กำนันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี จะส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งไม่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่งอาจไม่สามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้ดังเดิม ดังนั้น ควรกำหนดให้กำนันมีวาระการดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดเวลาเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งได้สั่งสมบารมีทำให้ราษฎรในพื้นที่เคารพและให้การยอมรับมากขึ้น

๒. คณะกรรมการการควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ประพฤติไม่ชอบหรือทุจริตคอร์รัปชันพ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว

นายรังชัย ลีออดุลย์

๑. การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การสืบสวนคดีอาญา การสืบหาข่าวที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อย และการค้นหาผู้ค้ำหรือผู้เสพยาเสพติด เป็นต้น ดังนั้น ควรกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ปกครองท้องที่ต่างกับผู้บริหารท้องถิ่น เพราะผู้ปกครองท้องที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกับผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ควรพิจารณาปรับปรุงถ้อยคำหรือข้อความในรายงานของคณะกรรมการให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ระบุถ้อยคำหรือข้อความในการดำเนินการให้ชัดเจนแทนการใช้ คำว่า “หาก” และ “อาจ” ซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาเป็นจำนวนมาก เป็นต้น

นายรัชชัย ฟักอังกร

การเข้าสู่ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ปกครองท้องถิ่นที่ควรพิจารณาบทบาทการทำหน้าที่
ประสานงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใกล้ชิดข้อพิพาทและเป็นตัวแทน
ของราษฎรในพื้นที่

นางฉวีลวดี บุรีกุล

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ปกครองท้องถิ่น ได้แก่

๑. ควรกำหนดคุณสมบัติของผู้ปกครองท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมือง
ให้มีความเหมาะสม และควรกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หรือขยายให้ผู้มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๒. ควรให้ผู้ใหญ่บ้านสลับกันดำรงตำแหน่งกำนัน โดยให้ดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี

๓. ควรเปิดเผยผลการประเมินเสนอต่อสาธารณะ รวมทั้งมีมาตรการและกลไกคุ้มครอง
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองท้องถิ่น

พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครื่องงาม

๑. การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่มีความใกล้ชิด
และเป็นผู้นำความคิดของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรต้องมีการพิจารณาหลักการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยเห็นว่า ในพื้นที่ดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะหลักการความเป็นประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้งทางตรงอย่างเต็มที่ได้ แต่ต้องมีการประมวลผลเกี่ยวกับหลักการทางวิชาการ ประวัติศาสตร์
ความมั่นคง และอื่น ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย

๒. ควรตัดข้อความ ข้อ ๕.๑ “ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อเสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่ง
และวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง” เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อเสนอ
ไว้ในบทเฉพาะกาล

นายอนุสิษฐ คุณากร

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐถ่ายโอนภารกิจและกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นยังไม่สมบูรณ์
โดยเฉพาะภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหาร
ราชการที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
และมีความต่อเนื่องเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สำนักกรรมการ ๓